

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

()

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

.....
.....

(ลงชื่อ)

()

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ

.....
.....

(ลงชื่อ)

()

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ

(ลงชื่อ)

()

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ

สรุปสถิติผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

ระยะเวลาดำเนินการ	บรรจุ/แต่งตั้ง (ราย)	โยกย้าย (ราย)	รับโอน (ราย)	ลาออก (ราย)	ไล่ออก/ปลด (ราย)	เกษียณอายุ ราชการ (ราย)	เข้ารับการอบรม (ราย)
ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕	-	-	-	-	-	-	-
มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖	-	-	-	-	-	-	๗
เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๖	-	-	-	-	-	-	๖
กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖	๑	-	-	-	-	-	๒

ปัญหาและอุปสรรค

- การขอใช้บัญชีการสอบคัดเลือกของ กสท. เพื่อบรรจุและแต่งตั้งกรณีตำแหน่งว่าง ประเภททั่วไปและวิชาการ ยังล่าช้า เนื่องจากผู้สอบแข่งขันได้ยังไม่เลือกบรรจุที่หน่วยงาน

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

- ส่งเสริมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานซึ่งกันและกันภายในฝ่ายหรือในส่วนราชการ และมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เป็นอัตราว่างได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

- ส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและบุคลากรในสังกัดพัฒนาความรู้ด้วยตนเองโดยผ่านระบบการเรียนรู้ทางออนไลน์ (Local MOOC) เช่น ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับงานการเงิน การคลังท้องถิ่น งานบุคคลท้องถิ่น การบริหารสาธารณะท้องถิ่น กฎหมายท้องถิ่น ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น เทคนิคการบริหารราชการ

- ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการสรรหา คัดเลือกและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีจำนวนบุคลากรที่เพียงพอเมื่อเทียบกับภารกิจของหน่วยงาน และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

การบรรจุ/แต่งตั้งพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	เลขที่คำสั่ง	วันที่มีผล	หมายเหตุ
๑	นางสาวรสันย์ บาเงะ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๓๑-๓-๐๔-๔๒๐๑-๐๐๑ อัครา เงินเดือน ๑๕,๗๒.- บาท สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วน ตำบลน้ำคำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี	องค์การบริหารส่วน ตำบลน้ำคำที่ ๕๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖	มติคณะกรรมการพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำ คำ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

การรับโอนพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง(เดิม)	ตำแหน่ง(ใหม่)	เลขที่คำสั่ง	วันที่มีผล	หมายเหตุ
-	-	-	-	-	-	-

การให้โอนพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง(เดิม)	ตำแหน่ง(ใหม่)	เลขที่คำสั่ง	วันที่มีผล	หมายเหตุ
-	-	-	-	-	-	-

การฝึกอบรมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	ชื่อโครงการ/สถานที่	วันที่	หน่วยงาน
๑	รองนายก เลขานุการนายก พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	- โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยกำหนดวันในการเฝ้า ระวังและป้องกัน ซึ่งในห้วงดังกล่าว จะมีประชาชนเดินทาง กลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ซึ่งอาจจะ ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ง่ายนั้น	๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖	องค์การบริหารส่วน ตำบลน้ำดำ
๒	รองนายก อบต.น้ำดำ และ เลขานุการนายก อบต.น้ำดำ	- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร” เสริมสร้างความรู้และ พิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ตามรูปแบบจําแนกงบประมาณ (ฉบับใหม่) ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”	๗ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การฝึกอบรมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	ชื่อโครงการ/สถานที่	วันที่	หน่วยงาน
๑	นางสาวรติกาญจน์ แต่งเอี่ยม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ	- โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปัตตานี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามกฎระเบียบ หนังสือสั่งการ สามารถดำเนินการตาม นโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริม ปกครองท้องถิ่นและจังหวัดได้อย่างถูกต้องเป็นไปใน แนวทางเดียวกันและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเกิด การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การทำงานร่วมกันระหว่าง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น โดยได้กำหนดการดำเนินโครงการดังกล่าว ครั้งที่ ๒ ณ โรงแรมปาร์ควินทาวน์ ปัตตานี อำเภอเมือง ปัตตานี	๒๔ มกราคม ๒๕๖๖	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปัตตานี

๒	<p>(๑).นายอาบุซา มะแซ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า</p> <p>(๒).นายมุฮัมหมัด ตาเยะ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา</p>	<p>- โครงการฝึกอบรมเรื่อง “การคำนวณราคากลางงานอาคาร งานชลประทาน งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยมของทางราชการด้วยระบบคำนวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคปฏิบัติ) ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการฉบับที่ ๕ และตาราง Factor F (ฉบับใหม่)”</p>	<p>๒๔ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</p>	<p>สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร</p>
๓	<p>(๑).นางสาวติกาญจน์ แต่งเอี่ยม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ</p> <p>(๒).นายสฤติ หมะอะ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด</p> <p>(๓).นางสาวคอดีเยาะ มะดีเยาะ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ</p>	<p>- โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดปัตตานี เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดปัตตานี มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการในด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น การป้องกันพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของเจ้าหน้าที่ข้อสังเกตหรือข้อเสนอนะในการจัดซื้อ จัดจ้างและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ</p>	<p>๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๖</p>	<p>องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดปัตตานี</p>

๔	(๑).นายกษิติช บัญชาพัฒนศักดิ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ	- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมการ จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ และโครงสร้างส่วนราชการและ ระดับตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมกับแนวทาง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ฉบับ ที่ ๒ และคำรักษาพยาบาลฉบับปรับปรุงแก้ไข และคำ การศึกษาบุตรยุคปัจจุบัน “ รุ่นที่ ๒	๑๐ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖	สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๕	(๑).นางสาวรติกาญจน์ แต่งเอี่ยม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วน ตำบลน้ำคำ	- การประกาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๖ กำหนดในวันอาทิตย์ ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นวันเลือกตั้งตามข้อ ๓๗ ให้ผู้อำนวยการการ เลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบหมายจัดให้มีการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการ เลือกตั้ง ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และคำสั่งของคณะกรรมการให้ปฏิบัติตาม แนวทางที่ คณะกรรมการกำหนด และสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี โดย กำหนดจัดอบรมวิทยากรเขตเลือกตั้ง ณ ห้องน้ำพราว ๑ โรงแรม ซี.เอส ปัตตานี	๒๕ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖	สำนักคณะกรรมการ เลือกตั้งประจำจังหวัด ปัตตานี

๖	<p>(๑).นางสาวรติกาญจน์ แต่งเอี่ยม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ</p> <p>(๒).นายสตุดี หมะอะ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด</p> <p>(๓).นางอุสนา สะดี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน</p> <p>(๔).นายกษิธิช บัญชาพัฒนศักดิ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ</p> <p>(๕).นางสาวคอดีเยาะ มะดีเยาะ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ</p>	<p>- โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๗ – ๒๕๖๙) และโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมกับทิศทางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น” เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ขั้นตอน วิธีการ เทคนิควิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และเตรียมความพร้อมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น</p>	<p>๒๕ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖</p>	<p>สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</p>
๗	<p>(๑).นางสาวรติกาญจน์ แต่งเอี่ยม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ</p>	<p>- โครงการอบรม “หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น รุ่นที่ ๑๑”</p>	<p>๘ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖</p>	<p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>
๘	<p>(๑).นายสตุดี หมะอะ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด</p>	<p>- โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพด้านกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผู้บริหาร การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการเป็น</p>	<p>๑๔ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖</p>	<p>สำนักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา</p>

		ผู้นำ ความสามารถในการพัฒนาคน การคิดเชิงกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับสภาวะและสถานการณ์ปัจจุบันขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางคณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคล (ก.ถ.) เพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบริการประชาชนยิ่งขึ้น		
๙	(๑).นางสาวรสันนีย์ บาเงะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	- โครงการอบรมหลักสูตร “การปรับปรุงบัญชีการบันทึกสินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคาสะสม และเตรียมปิดบัญชีขั้นต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-LAAS ประจำปี ๒๕๖๖” รุ่นที่ ๒	๘ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๑๐	(๑).นางสาวตติกาญจน์ แต่งเอี่ยม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ (๒).นางสาวชาริณี เจ๊ะหลง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (๓).นางสาวรสันนีย์ บาเงะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การปรับปรุงบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงิน และการปิดบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-LAAS ประจำปี ๒๕๖๖	๑๙ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การฝึกอบรมพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	ชื่อโครงการ/สถานที่	วันที่	หน่วยงาน
๑	(๑).นางมณีนะห์ สุหลง ตำแหน่ง คนงาน	- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ฝึกปฏิบัติ การตรวจ ฎีกา เช็คลิส เอกสารประกอบฎีกาเทคนิคการ ตรวจสอบการเบิกจ่าย ตามขั้นตอนการตรวจสอบที่ ระเบียบกำหนด และวิธีปฏิบัติงานของทุกสำนัก/กอง เพื่อลดข้อผิดพลาด ข้อหักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ” รุ่นที่ ๕	๒๕ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ สตรี
๒	(๑).นางนุรไอมาศิญา ลือแหมะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ บัญชี	- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การ ปรับปรุงบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงิน และการ ปิดบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-LAAS ประจำปี ๒๕๖๖	๑๙ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข้อมูลสถิติอัตรากำลัง จำแนกตามประเภทตำแหน่ง

ข้อมูลอัตรากำลัง จำแนกตามประเภทตำแหน่ง (ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖)

ประเภทตำแหน่ง	จำนวนตำแหน่งทั้งหมด	จำนวนตำแหน่งที่มีคนครอง	จำนวนตำแหน่งที่ไม่มีคนครอง	หมายเหตุ
ผู้บริหารท้องถิ่น	๑	๑	-	
ผู้อำนวยการท้องถิ่น	๔	๑	๓	
วิชาการ	๔	๓	๑	
ทั่วไป	๓	๒	๑	
สายงานการสอน	๓	๓	-	
พนักงานจ้าง	๒๔	๒๒	๒	
รวม	๓๙	๓๒	๗	

ข้อมูลสถิติ จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗)

ประเภทตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่เข้ารับการฝึกอบรม	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
พนักงานส่วนตำบล	๗	๗	๑๐๐	คิดเป็นร้อยละ ๕๐
พนักงาน (ครู)	๓	๓	๑๐๐	
พนักงานจ้าง	๒๒	๔	๙.๐๙	
รวม	๒๘	๑๔	๕๐	

ปัญหา/อุปสรรค

- เนื่องจาก พนักงาน (ครู) อบรมโดยการผ่านการประชุมผ่านระบบ Zoom เป็นหลักในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี
